

Xuân Trường, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA CHỦ YẾU, PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM,
 BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG – KHỐI TĐ DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND huyện Xuân Trường v/v kiện toàn các khối thi đua của huyện;

Khối thi đua hướng dẫn các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét khen thưởng năm 2018, như sau:

1. Các tiêu chí thi đua.

Tiêu chí 1: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh: 50 điểm

STT	Tiêu chí thi đua	ĐVT	Điểm chuẩn	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm kế hoạch	Tỷ lệ so sánh (%)	Điểm tự chấm	Điểm Khối chấm	
01	- Các chỉ tiêu về kinh tế		22						
	+ Doanh thu	Đồng	8						
	+ Lợi nhuận	Đồng	5						
	+ Nghĩa vụ đối ngân sách	Đồng	5						
	+ Thu nhập của người lao động	đ/người/năm	4						
			Điểm chuẩn						
				Hoàn thành tốt	Hoàn thành	Không Hoàn thành	Điểm đăng ký	Điểm tự chấm	Điểm Khối chấm
02	Phát triển sản xuất (theo chiều rộng, chiều sâu)		5	3	0				
03	Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật		3	2	0				
04	Thực hiện việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường		5	3	-2				
05	Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ		5	3	-1				
06	Thực hiện chính sách đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)		2	1	-1				
07	Thực hiện chính sách an sinh xã hội		2	1	0				
08	Giải quyết việc làm mới		2	1	0				
09	Công tác xã hội, từ thiện nhân đạo		2	1	0				

10	Tổ chức tốt việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”	2	1	-1			
Tổng số điểm							

Ghi chú: tiêu chí 1 khi đăng ký ghi rõ số thực hiện năm trước để có cơ sở so sánh với kết quả thực hiện của năm kế hoạch.

Tiêu chí 2: Thực hiện các chủ chương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị : 20 điểm

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn			Điểm đăng ký	Điểm tự chấm	Điểm Khó chấm
		Hoàn thành tốt	Hoàn thành	Không Hoàn thành			
01	Có hành động cụ thể tham gia phong trào xây dựng NTM	5	3	0			
02	Đạt chuẩn văn hoá	5	3	0			
03	Tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình hay về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”	10	5	0			
Tổng số điểm							

Tiêu chí 3: Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng : 30 điểm

STT	Tiêu chí thi đua	Điểm chuẩn			Điểm đăng ký	Điểm tự chấm	Khó chấm điểm
		Hoàn thành tốt	Hoàn thành	Không Hoàn thành			
01	Có quy chế công tác thi đua, khen thưởng, quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ - KT,	5	3	-2			
02	Có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về TĐKT; Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT phù hợp với qui định của pháp luật và thực tiễn của đơn vị; phát huy hiệu quả của hoạt động sáng kiến trong công tác thi đua, khen thưởng.	5	3	-2			
03	Thực hiện tốt việc tổ chức phát động, đăng ký, ký kết giao ước thi đua	5	3	-5			
04	Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến: có biện pháp, giải pháp xây dựng, tuyên truyền và nhân điển hình	5	3	-2			
05	Thực hiện tốt các phong trào thi đua,	5	3	-2			

	nhất là các phong trào thi đua trọng tâm của huyện					
06	Thực hiện chế độ thông tin đăng ký thi đua; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động sản xuất kinh doanh	5	3	-2		
Tổng số điểm						

Tổng số điểm của 3 nội dung **100 điểm** (nội dung I: 50 điểm; nội dung II: 20 điểm; nội dung III: 30 điểm).

2. Phương pháp chấm điểm xếp loại thi đua.

a. Phương pháp chấm điểm.

Căn cứ các tiêu chí thi đua chủ yếu trên các đơn vị Chi cục Thuế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Công Thương, phòng TN-MT, Liên đoàn Lao động, phòng LĐ-TB&XH, phòng TC- KH huyện chấm điểm, đánh giá, xếp loại, gửi báo cáo về Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện (cơ quan thường trực của Khối) để tổng hợp.

b. Bình xét thi đua.

+ Trên cơ sở các tiêu chí thi đua và kết quả chấm điểm thi đua, Trưởng khối thi đua tổ chức Hội nghị bình xét thi đua.

+ Tại Hội nghị bình xét thi đua cuối năm, lãnh đạo các Doanh nghiệp thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thi đua đối với từng đơn vị; bỏ phiếu suy tôn đơn vị tiêu biểu của khối và công bố kết quả tại hội nghị; thống nhất đề nghị các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong khối (bằng văn bản).

Không tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua, vi phạm pháp luật, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, không tham gia đầy đủ nghĩa vụ đóng BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động; vắng mặt tại hội nghị bình xét thi đua mà không có lý do chính đáng./.

3. Thời gian thực hiện.

Khối tổng hợp bình xét các danh hiệu Thi đua, các hình thức Khen thưởng và gửi báo cáo kết quả thi đua về HĐTĐKT huyện (Qua phòng Nội vụ) trong tháng **12/2018**.

Trên đây là các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét khen thưởng năm 2018 của Khối. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về đ/c Trưởng khối để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc khối thi đua;
- Lưu VT.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Trần Văn Vy